



ฉบับที่ 11/2563

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวรุนแรงหลังหลายประเทศรวมทั้งไทยประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวโดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกตามอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าที่ลดลง สำหรับรายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้ง ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่อ่อนแอลงข้างต้นประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมาก สำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว ตามการเร่งเบิกจ่ายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากไตรมาสก่อน จากราคาพลังงานปรับลดลงต่อเนื่อง สำหรับตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ทางด้านการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 เงินฝากขยายตัวตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของภาครัฐ ขณะที่สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวสูงจากไตรมาสก่อน เป็นผลจากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ทำให้การเดินทางและการใช้จ่ายนอกบ้านน้อยลง ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่รายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่หดตัว และความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำ สำหรับมาตรการเยียวยาของภาครัฐมีส่วนช่วยพยุงการใช้จ่ายครัวเรือนได้เพียงบางส่วน ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคเอกชนลดลงในทุกหมวดสินค้าโดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบริการ หมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดสินค้าคงทนในกลุ่มยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด ทำให้กิจกรรมบางส่วนสามารถกลับมาดำเนินการได้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวสูงจากไตรมาสก่อน เป็นผลจากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดยการประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศ สะท้อนจากจำนวนเที่ยวบินของทุกสายการบิน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักที่ลดลงมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสการเดินทางผ่านท่าอากาศยานของนักท่องเที่ยวภายในประเทศหดตัวน้อยลง ภายหลังมีการผ่อนคลายการเดินทางภายในประเทศ

รายได้เกษตรกร หดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน ตามปริมาณผลผลิตลดลงจากปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะข้าวนาปรัง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวได้ ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเหนียวจากผลผลิตที่ลดลง ประกอบกับมีอุปสงค์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วง COVID-19 ส่วนราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากความต้องการภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมที่ขยายตัวยังไม่สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงมากจากภัยแล้งได้

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน โดยการผลิตหมวดอาหารขยายตัว จากกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปที่ผลิตเพื่อส่งออกไปจีนเป็นสำคัญ และกลุ่มสินค้าผักและผลไม้แช่แข็งที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากตลาดสหรัฐอเมริกาและเอเชีย อย่างไรก็ตาม การผลิตในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงหดตัว ตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง

การลงทุนภาคเอกชน ยังหดตัว โดยการลงทุนภาคการผลิตสะท้อนจากการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่หดตัว และการลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวสอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอแผนการลงทุนก่อสร้างไปก่อน ตามกำลังซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่อนแอลง รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ลดลงต่อเนื่องตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว หลัง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ประกาศใช้จากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงปลายไตรมาส โดยรายจ่ายประจำขยายตัวตามการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและงบกลาง และรายจ่ายลงทุนขยายตัวในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานและกรมทางหลวงชนบท และหมวดครุภัณฑ์ของกรมชลประทาน

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบบาทหดตัวสูงจากไตรมาสก่อน ในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปเมียนมา และผลไม้ไปจีนตามการปิดด่านชายแดน ด้านการนำเข้าหดตัวตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและโคมีชีวิตจากเมียนมา

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากไตรมาสก่อน จากราคาพลังงานปรับลดลงต่อเนื่อง สำหรับตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด

ภาคการเงิน ณ เดือนมิถุนายน 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากไตรมาสก่อน ตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินโอนช่วยเหลือของภาครัฐ รวมถึงเม็ดเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ชะลอตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1142

E-mail: Tanaport@bot.or.th